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รายงานการประชุม 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
 สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 

วันที่  18  พฤษภาคม    ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสิริลักษณ์    นาสุวรรณ ประธานสภาฯ สิริลักษณ์    นาสุวรรณ 

๒.     นายพร้อม         สุริฉาย   รองประธานสภาฯ พร้อม          สุริฉาย 

๓.     นายเสถียร        จุทะนันท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑      เสถียร         จุทะนันท์ 

๔.     นายบุญถม       ประทิเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๒     บุญถม         ประทิเลิศ 

๕.     นายปัญญา       นาหวัหนอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓     ปัญญา         นาหัวหนอง 

๖.     นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๓     ล าดวน        ชาบัวน้อย 

๗. นางเอ้ือมพร      นาสิงห์คาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔     เอ้ือมพร      นาสิงห์คาร 

๘.     นายศุภกิจ          พละสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔     ศุภกิจ          พละสาร 

๙.     นางอวยพร       วชิาชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๕     อวยพร        วิชาชัย 

๑๐.     นายธงชัย          นวลสุด ส.อบต.หมู่ที่ ๖     ธงชัย           นวลสุด 

๑๑.     นายชลายุทธ     ทองดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖    ชลายุทธ       ทองดี 

๑๒.     นายอุทัย           อาจช านาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๗    อุทัย             อาจช านาญ 

๑๓.     นายสุบิน          โนนศรีโคตร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘     สุบิน           โนนศรีโคตร์ 

๑๔.     นายชุนสี           นิระพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘    ชุนสี            นิระพันธ์ 

๑๕.     นายเงิน            นาจรูญ เลขานุการสภา อบต.      เงิน             นาจรูญ 

 

ผู้ไม่มาประชุม      - นางบุญลือ  วิชาชัย  สมาชิกสภา อบต.ม.7 
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ผู้เข้าร่วมประชุม        ๑.  นายสุข           อนุสนธิ์                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
                            ๒.  นายสมัย        วิชาชัย                       รอง นายกฯ 
                            ๓.  นางสาวเรณู   ชื่นบุญเพิ่ม                    รอง นายกฯ 
         4. นายทองประกาศิต  เชื้อผกา  เลขานุการนายก 
                            5. จ่าเอกคมสันต์   นันทเพชร                    รองปลัด อบต.ฯ 
                            6. นางสาวพรทิพย์  ศรีสงคราม                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         7. นางสาววรันธร   นาจ ารัส                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น.                           

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาฯ -อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
 องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538  ข้อ  4  จึงขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
 ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  7  พฤษภาคม  2564  ถึง วันที่  21  พฤษภาคม  2564  ณ  ห้อง
 ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ประกาศ  ณ  วันที่  7   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 

                           
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายก  อบต. -แจ้งการประชุมประจ าเดือนของอ าเภอฆ้องชัย  เดือนพฤษภาคม ประชุมที่ที่เทศบาลต าบลฆ้องชัย 
  พัฒนา  เดือนมิถุนายนจะมาประชุมที่ อบต.เหล่ากลาง  
  -การสร้างพระประจ าอ าเภอฆ้องชัย เลื่อนการบวงสรวง เป็นวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก 
  สถานการณ์โควิด ทางอ าเภอฆ้องชัยแจ้งให้แต่ละต าบลร่วมบูชาพระ ต าบลละ 700  เหรียญๆละ  
  300  บาท 
  -ผู้ว่าราชการจัดโครงการ  1 อ าเภอ  1 ทุน ทุนละ 100,000  บาท เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับ 
  นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อ าเภอฆ้องชัยให้แต่ละต าบลช่วยสมทบต าบลละ  10,000   
  บาท  รวมเป็น  50,000  บาท  อ าเภอฆ้องชัยจะรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ 
 
นางสาวเรณู ชื่นบุญเพิ่ม รองนายก -ผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ได้จัดท าโครงการเสนอของบประมาณจาก 
  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือสร้างบ้านให้นายส าลี  วิชาชัย   
  หมู่ที่  5  ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้งบประมาณ 20,000  บาท จะด าเนินการปรับปรุงท าราวบันได  
  ปรับปรุงห้องน้ าให้เหมาะสมส าหรับผู้พิการและสูงอายุ  ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ไม่มีค่าแรงในการ 
  ด าเนินการ จึงแจ้งกับทางก านันให้ช่วยประสานกับทางญาตินายส าลี ให้ช่วยด าเนินการในการก่อสร้าง 
  -โครงการที่สองก าลังด าเนินการเสนอโครงการของบประมาณจากทาง อบจ. จ านวน  20,000  บาท 
  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ าและราวจับส าหรับผู้พิการให้กับนางสุปัน  สารรักษ์  ที่พิการด้านการ 
  มองเห็น ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการของบประมาณ  
  -จากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยวันที่  17  พฤษภาคม  2564 ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 
  จ านวน  9,635  คน วันนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 2,473  คน ในจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ  
  ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด  99  คน ก าลังรักษา  32  คน  หายป่วยแล้ว  66  เสียชีวิต  1  คน ช่วงนี้ทาง  
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  อสม.ได้ออกส ารวจเคาะประตูบ้านถามความสมัครใจในการฉีดวัคซีนโควิด  19 กับกลุ่มผู้สูงอายุ  60   
  ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง  7  โรคเรื้อรังได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคไต 
  วายเรื่อรัง โรคหลอดเลือด สมอง  โรคอ้วน  โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน จะเริ่มฉีดประมาณวันที่  7   
  มิถุนายน  2564 ส าหรับผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่  18  ปีขึ้นไปให้แจ้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ อสม.ประจ า 
  หมู่บ้าน หรือลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อม หรือ  แจ้งที่ รพ.สต.บ้านโนนทัน ส าหรับ อสม.ต าบล 
  เหล่ากลางได้ท าประกันโควิด 19 และลงทะเบียนฉีดวัคซีนทุกคน 
  -การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 1.ก่อนฉีดวัคซีน 2 วันให้งดออกก าลังกายหรือยกของหนัก 

 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ดื่มน้ าอย่างน้อย  500-1,000  ซีซี 4. งดชา กาแฟหรือของที่มี 
คาเฟอีน  

  -วันที่  19  พฤษภาคม  2564  นายอ าเภอฆ้องชัยจะมามอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว ต าบลเหล่ากลาง  
 หมู่ที่  3 กับ หมู่ที่  5  โดยให้ตัวแทนไปรับที่วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม  เวลา  13.30  น. โดยได้รับการ 
สนับสนุนถุงยังชีพจากกรมการศาสนา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4  
ครั้งที่ 1 วันที่  28  เมษายน  ๒๕๖4  

มติที่ประชุม       - รับรอง 14 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

                     3.1 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
ประธานสภาฯ     - ขอเชิญท่านรองปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด 
รองปลัด  อบต.  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด  72  โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม มี 
  ท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขอเชิญชี้แจง 
รองประธานสภาฯ -หมู่ที่ 1 ขอเพ่ิม 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนองคู ถึงคลอง 6 R ขนาดกว้าง 3  
  เมตร  ยาว  800  เมตร งบประมาณปี 2566  จ านวน  100,000  บาท 2. โครงการก่อสร้างถนน  
  คสล.จากคลอง 7 R ถึงคุยหนองคล้า  ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 2,000  เมตร งบประมาณ ปี  
  2566,2567 ปีละ 200,000 บาท 
นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย - ขอเปลี่ยนแปลงปีที่ของบประมาณของหมู่ที่  3  
  - โครงการก่อสร้างโดมศาลากลางหมู่บ้าน ใช้งบประมาณ ปี 2566  จ านวน  150,000  บาท 
  -โครงการเสริมไหล่ทางกลาง  ใช้งบประมาณ ปี 2566  จ านวน   50,000  บาท 
  -โครงการซ่อมแซมลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร  ใช้งบประมาณ ปี 2568  จ านวน   50,000  บาท 
  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรรีตจากบ้านแม่ย้อยถึง อบต.เหล่ากลาง  ใช้งบประมาณ ปี 2567 
    จ านวน   100,000  บาท 
  -โครงการซ่อมแซมลูกรังจากนานายสุริยันต์  นาจรวย ถึงนานางเสนาะ วรรณคง ใช้งบประมาณ ปี 
   2569  จ านวน   500,000  บาท 
  -โครงการเสริมถนน คสล.เส้นศาลากลางบ้านถึงสวนนายประสิทธิ์  ศรีแดน  ใช้งบประมาณปี  
  2569,2570 ปีละ 100,000  บาท 
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  -โครงการก่อสร้างรั้วรอบดอนปู่ตาบ้านคุยโพธิ์  ใช้งบประมาณ ปี 2566  จ านวน   50,000  บาท 
นางเอื้อมพร  นาสิงห์คาร ขอเพ่ิมโครงการหมู่ที่  4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากนา 
   นายบุญช่วย ถึงนายนายสมบัติ ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  500  เมตร  งบประมาณปี   
   2567  จ านวน  150,000  บาท 
นางอวยพร  วิชาชัย ขอเปลี่ยนแปลงปีขอใช้งบประมาณ หมู่ที่ 5 โครงการวงท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านเป็นปี  
    2566  จ านวน 10,000  บาท 
นายชลายุทธ์  ทองดี ขอเปลี่ยนแปลงปีที่ขอใช้งบประมาณของหมู่ที่ 6  
   -โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายแก้ว  นาสุนทร ถึงนานายยอดชาย  พัสดร เปลี่ยน 
   จากปี  2566  เป็นปี 2568  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายสุบิน  กุดแถลง ถึงนานายทองพูล  นาส าแดง เปลี่ยน 
   จากปี  2566  เป็นปี 2567  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายด ารง  พัสดร ถึงบ้านนายกอง  สุริฉาย เปลี่ยนจาก 
   ปี 2566  เป็นปี 2568  งบประมาณ  100,000  บาท 
นายอุทัย  อาจช านาญ -ขอเปลี่ยนแปลงปีที่ขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนพูนดินจากสวนนางทองสุข   
   วิชาชัย ถึงสวนนายสม  หนองภักดี เปลี่ยนจากปี 2568  มาเป็นปี  2566  งบประมาณ   
   20,000  บาท 
   -ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโรงสีข้าวนายไสว  วชิาชัย  ถึงบ้านนายมนต์ชัย   
   กุดแถลง  งบประมาณปี  2567,2568  งบประมาณ  150,000  บาท 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ -ขอตัดโครงการหมู่ที่  8 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ     มีท่านสมาชิกมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย     ขอค าชี้แจงจากฝ่ายบริหารเรื่องคนที่มาอยู่ศูนย์แพทย์แผนไทย อบต. เป็นใคร มาจาก 
                      ไหน เพราะตอนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 
นางสาวเรณู  ชื่นบุญเพิ่ม     รองนายก อบต.   อาจารย์เธียรชัย เฉวียงวาส กับอาจารย์บุญยงค์ บัวบุบผา เป็นคนมา 
                      ขออนุญาตโดยแจ้งว่าจะมาพักเพ่ือท าโครงการ  และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยฝากให้ 
                      อาจารย์บญุยงค์ ดูแลในเรื่องนี้และได้ให้น าตัวลูกชายของคนที่มาท าโครงการไปไว้ที่อ าเภอกมลาไสย 
รองปลัด อบต.     การขออนุญาตเข้าพักในพ้ืนที่ต้องท าเป็นหนังสือท่ีชัดเจน  มีหน่วยงานรองรับที่ชัดเจน มาเพ่ือท า 
                       โครงการอะไร ระยะเวลาเท่าไหร่ อบต.ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไร 
นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย    สืบเนื่องจากเรื่องของช่างไฟในการประชุมครั้งที่แล้ว มีการปรับปรุงแก้ไขไหม 
รองปลัด อบต.     ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องช่างไฟแล้ว ตอนนี้มีบ้านไหนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าไหม 
นายชลายุทธ์  ทองดี   บ้านกระเดายังไม่ได้ไปซ่อม 
รองปลัด อบต.   จะแจ้งทางช่างไฟฟ้าให้ด าเนินการ สืบเนื่องจากโครงการป้องกันโรคโควิด 19 ทางอบต. ขอรับการ 
                      สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เหล่ากลาง  จ านวน  59,700  บาท จัดเป็นโครงการ 
                      ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด  19 จ านวน  30,000  บาท ในส่วนนี้  
                      จะจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ขาตั้ง  3  ตัว    เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 500  ml จ านวน 30 ขวด 
                     เจลแอลกอฮอล์  5,000  ml  จ านวน  5  แกลลอน และหน้ากากอนามัย   และเป็นค่าอาหารให้ 
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                     ผู้กักตัวในศูนย์  29,700  บาทในส่วนนีไ้ด้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารผู้คัดกรองโรคโควิดช่วง 
                      เทศกาลปีใหม่  จ านวน  2,100  บาท และช่วง เทศกาลสงกรานต์ จ านวน  2,100  บาท 
นางสาวเรณู  ชื่นบุญเพิ่ม  รองนายก อบต.  เครื่องวัดอุณหภูมิ ขาตั้งจะเอาไว้ที่ ส านักงาน อบต. 1 ตัว  เอาไว้ที่ตลาด   
                      1  ตัว และ เอาไว้บริการงานตามบ้านในพื้นที่ต าบลเหล่ากลาง  1  ตัว               
ประธานสภาฯ    เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุม ท าให้การประชุมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
                     และขอนัดประชุมต่อในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                      (พ.ศ.2566-2570 )แผนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อไป 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.30  น.  
 
                                                                            ลงชื่อ        เงิน   นาจรญู    ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                         (นายเงิน   นาจรูญ) 
                                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
 
    ลงชื่อ    สิริลักษณ์   นาสุวรรณ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสิริลักษณ์   นาสุวรรณ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบลเหล่ากลาง 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุม 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
 สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 

วันที่  21  พฤษภาคม    ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสิริลักษณ์    นาสุวรรณ ประธานสภาฯ สิริลักษณ์    นาสุวรรณ 

๒.     นายพร้อม         สุริฉาย   รองประธานสภาฯ พร้อม          สุริฉาย 

๓.     นายเสถียร        จุทะนันท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑      เสถียร         จุทะนันท์ 

๔.     นายบุญถม       ประทิเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๒     บุญถม         ประทิเลิศ 

๕.     นายปัญญา       นาหวัหนอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓     ปัญญา         นาหัวหนอง 

๖.     นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๓     ล าดวน        ชาบัวน้อย 

๗. นางเอ้ือมพร      นาสิงห์คาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔     เอ้ือมพร      นาสิงห์คาร 

๘.     นายศุภกิจ          พละสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔     ศุภกิจ          พละสาร 

๙.     นางอวยพร       วชิาชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๕     อวยพร        วิชาชัย 

๑๐.     นายธงชัย          นวลสุด ส.อบต.หมู่ที่ ๖     ธงชัย           นวลสุด 

๑๑.     นายชลายุทธ     ทองดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖    ชลายุทธ       ทองดี 

๑๒.     นายอุทัย           อาจช านาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๗    อุทัย             อาจช านาญ 

13. นางบุญลือ     วิชาชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ บุญลือ     วิชาชัย 

๑4.     นายสุบิน          โนนศรีโคตร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘     สุบิน           โนนศรีโคตร์ 

๑5.     นายชุนสี           นิระพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘    ชุนสี            นิระพันธ์ 

๑6.     นายเงิน            นาจรูญ เลขานุการสภา อบต.      เงิน             นาจรูญ 

 

ผู้ไม่มาประชุม      - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม        ๑.  นายสุข           อนุสนธิ์                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
                            ๒.  นายสมัย        วิชาชัย                       รอง นายกฯ 
                            ๓.  นางสาวเรณู   ชื่นบุญเพิ่ม                    รอง นายกฯ 
         4. นายทองประกาศิต  เชื้อผกา  เลขานุการนายก 
                            5. จ่าเอกคมสันต์   นันทเพชร                    รองปลัด อบต.ฯ 
                            6. นางสาวพรทิพย์  ศรีสงคราม                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         7. นางสาววรันธร   นาจ ารัส                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น.                           

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
                           
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายก  อบต. -แจ้งการประชุมที่อ าเภอฆ้องชัย วันที่  20  พฤษภาคม 2564  เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปประจ า 
  อ าเภอฆ้องชัย งบประมาณในการสร้าง ประมาณ  4,000,000  บาท  หน้าตักกว้าง  15  เมตร สูง   
  25  เมตร   ทางอ าเภอฆ้องชัยให้ทุกต าบลช่วยหางบประมาณ โดยให้นายก อบต. 50 เหรียญ   
  ประธานสภาฯ 20 เหรียญ  ปลัด อบต. 20 เหรียญ เพ่ือหางบประมาณในการสร้างฐานพระ 
 
นางสาวเรณู ชื่นบุญเพิ่ม รองนายก -แจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 อยากให้มีการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียง 
  โดยลงทะเบียนกับ อสม.หรือผ่านทางแอปหมอพร้อม หรือแจ้งที่ รพ.สต. โดยกลุ่มแรกท่ีจะฉีดวัคซีน  
  จะเป็น ผู้สูงอายุ 60  ปี ขึ้นไป , กลุ่มเสี่ยง  7 โรค ,บุคลากรทางการแพทย์, อสม.,ครู 
  -โรคระบาดที่เกิดกับวัว จะมีตุ่มพุพอง ต าบลเหล่ากลางก็เกิดโรคที่บ้านโนนทัน  บ้านกระเดา  ถ้าสัตว์ 
  เลี้ยงบ้านไหนเกิดโรคระบาดก็ให้แจ้งกับทางปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค  
นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย   ที่บ้านคุยโพธิ์เกิดโรคระบาดกับหมู ปศุสัตว์อ าเภอจะตรวจเลือดถ้าพบเชื้อก็จะก าจัดเลย  
  โดยจะมีการช่วยเหลือเกษตรกร 70 % โดยคิดในกิโลกรัมละ  80  บาท 
รองปลัด อบต. -แจ้ง อบต.เหล่ากลาง ได้จัดท าโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและ 
  ศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือขอรับงบประมาณกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 3 โครงการ คือ  

1.โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง สาย กส.4023 ตลาดสด อบต.เหล่ากลาง หมู่ 2 ถึงสามแยกบ้าน 
โนนทัน  งบประมาณ  890,000  บาท 
 2.โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าน้ าสมาร์ทเพียว  งบประมาณ  615,000  บาท  
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคุยโพธิ์ ม.3 ไป อบต.เหล่ากลาง งบประมาณ 700,000 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4  
ครั้งที่ 1 วันที่  18  พฤษภาคม  ๒๕๖4  

มติที่ประชุม       - รับรอง 15 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

                     3.1 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
ประธานสภาฯ     - ขอเชิญท่านรองปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด 
รองปลัด  อบต. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
  พ้ืนฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   1.3  แผนงานพาณิชย์  1.4แผนงานการเกษตร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1  จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโครงการใดขอท่านสมาชิกเป็นผู้
ชี้แจงให้เรียงตามแผนงาน 

นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.3 แผนงานการพาณิชย์ ขอเพ่ิมโครงการ 
   หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ปี 2566  งบประมาณ  100,000  บาท 
นางอวยพร  วิชาชัย -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.3 แผนงานการพาณิชย์ โครงการในหมู่ที่ 5  
   โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านขอเพ่ิมงบประมาณ  จาก 50,000  บาท 
   เป็น 100,000 บาท 
นายชลายุทธ์  ทองดี -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.3 แผนงานการพาณิชย์ ขอชี้แจงโครงการ 
   หมู่ที่ 6  ก่อสร้างประปาบาดาล  บ้านกระเดา  หมู่ที่  6  งบประมาณ ปี 2568  เปลี่ยนจาก   
   50,000  บาท  เป็น  400,000  บาท 
นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.3 แผนงานการเกษตร ขอตัด 
   โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่เส้นนานายสังวร กมละคร-นานายค าพูล นาส าแดง 
   -โครงการขุดลอกล ารางนานางวิลัยวรรณ  นาจรวย-นานายทอง  พลประถม  ใช้งบประมาณ 
   ปี 2567  จ านวน  50,000  บาท 
   -ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างผายกั้นน้ าคอนเวิร์ดกุดหล่ม  ปีงบประมาณ 2566  จ านวน  
    100,000  บาท 
นายอุทัย  อาจช านาญ -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.3 แผนงานการเกษตร เพ่ิมโครงการหมู่ที่ 7  
   โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์วัดหัวหนองเหนือ  งบประมาณปี 2567 , 2568 ,  
   2569 , 2570   
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.3 แผนงานการเกษตร เพ่ิมโครงการหมู่ที่ 8 
   1.โครงการดาษปูนคลองไส้ไก่เส้นศาลาเอนกประสงค์ ถึงนานายคมสันต์ ศัตบุตร 
   ใช้งบประมาณปี 2566  จ านวน  100,000  บาท 
   2.โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นนานางบุญล้วน  เหล่าล าขาม ถึงนานายชาลี  พละสาร  
   ใช้งบประมาณปี  2567  จ านวน  100,000  บาท 
   3.โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นนานายสุพิณ  กมลคร ถึงนานายเส็ง   แก้วทะชาติ  
   ใช้งบประมาณปี  2567  จ านวน  100,000  บาท 
 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน เพิ่มโครงการหมู่ 
   ที่ 8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสายพาดดับจากลานข้าวไปถึงหน้ารพ.สต.บ้านโนน 
   ทัน เสา 5 ต้น พร้อมสายพาดดับ ใช้งบประมาณ ปี 2566 งบประมาณ      บาท 
 ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (2566-2570) ตามเอกสารแนบท้ายรายงายการประชุม หมายเลข 2 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  15  เสียง 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ -เสนอโอนงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2564 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคอนกรีตจากสวนนายสมพงษ์  นาสมวาส ไปสี่แยกบ้านโนนทัน ม.8 งบประมาณ  
90,000  บาท และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตจากหน้าบ้านนายโกวิทย์ ไปสี่ 
แยกบ้านโนนทัน ม.8  งบประมาณ  60,000  บาท ไปไว้ในงบกลาง 

ประธานสภา ฯ  ขอมติโอนงบประมาณ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตจากสวนนายสมพงษ์  นาสมวาส ไปสี่แยกบ้านโนน 
   ทัน ม.8 งบประมาณ 90,000  บาท และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตจากหน้า 
   บ้านนายโกวิทย์ ไปสี่แยกบ้านโนนทัน ม.8  งบประมาณ  60,000  บาท ไปไว้ในงบกลาง 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  15  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
รองประธานสภา ฯ        -ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องสวนเฉลิมพระเกียรติ  อยากให้มีการจัดเครื่องออกก าลังกายเพ่ือให้ 
                                 ประชาชนได้มาออกก าลังกาย             
  
ประธานสภาฯ               เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณคณะบริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                                ส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการประชุม  
                                ท าให้การประชุมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย   และขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  
                                2  ประจ าปี   2564 
 
  เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.30  น.  
 
                                                                            ลงชื่อ          เงิน   นาจรูญ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                         (นายเงิน   นาจรูญ) 
                                                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
 
    ลงชื่อ  สิริลักษณ์   นาสุวรรณ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสิริลักษณ์   นาสุวรรณ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบลเหล่ากลาง 
 
 
 
 
 


